



ภาพข่าว

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

E-mail : phichit@doae.go.th

website : <http://www.phichit.doae.go.th>

เลขที่ ๒๐/๑๒๒ ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจัดฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหลักสูตร
การพิสูจน์สิทธิ์เกษตรกร มีผู้เข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน



นายจักริน เปลียนวงษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจัดฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
หลักสูตรการพิสูจน์สิทธิ์เกษตรกร โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า
๑,๐๐๐ คน ณ อาคารกีฬาพิจิตร สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา
๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นายจักริน เปลียนวงษ์ เป็นผู้เปิดการฝึกอบรม และ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่านศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ มามอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ซึ่งการจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหลักสูตรการพิสูจน์สิทธิ์เกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อสร้างโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวน บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน มอบหมายการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ของเกษตรกร ในกระบวนการรับขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด ภายใต้นโยบายรับจำหน่ายสินค้าเกษตรของรัฐบาล รวมไปถึงทำความเข้าใจกับวิธีการและขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมและการตรวจสอบพื้นที่ผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านของจังหวัดพิจิตร จำนวน ๘๘๘ ราย ในทุกหมู่บ้านของจังหวัดพิจิตรเข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยคาดหวังว่าอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านทุกคนได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า ๑,๐๐๐ คน





นางสาวมนภรณ์ เลาวกุล เจ้าพนักงานธุรการ /ชาว